

Phiếu quà tặng Premium Anjo (phiếu hỗ trợ địa phương) sẽ được gửi đến các gia đình đang nuôi con nhỏ

1 Phiếu quà tặng Premium Anjo (phiếu hỗ trợ địa phương)

Phiếu quà tặng được gửi có thể sử dụng được tại các cửa hàng địa phương đã đăng ký hỗ trợ dưới dạng phiếu hỗ trợ địa phương.

Để biết các cửa hàng đã đăng ký: Có thể kiểm tra trên trang chủ Phiếu quà tặng Premium Anjo (<https://anjo-premium.jp/>)

Số lượng Phiếu quà tặng và số tiền: Mỗi trẻ 1.000yên x 10 phiếu (10.000yên)

Thời hạn sử dụng : Thứ sáu, Ngày 6 tháng 8 năm 2021 ~ Thứ hai, Ngày 31 tháng 1 năm 2022

※Thời hạn sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng ảnh hưởng của dịch COVID-19

2 Phiếu quà tặng sẽ được gửi đến hộ gia đình nằm trong diện đối tượng

Áp dụng cho các hộ gia đình có trẻ em đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây dưới đây:

◎Sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2003

◎Có đăng ký thường trú tại thành phố Anjo tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021 và thời điểm gửi phiếu quà tặng

※Cũng áp dụng cho các gia đình đã đăng ký cư trú sau ngày 2 tháng 5 năm 2021 có trẻ em mới sinh hoặc từ nơi khác chuyển đến Thành phố Anjo.

Trong trường hợp này, hồ sơ phải được nộp trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

3 Phương thức gửi phiếu quà tặng

Gửi bằng phương thức ① hoặc ②.

①Những người không cần nộp đơn đăng ký

⇒**Các hộ gia đình nằm trong diện đối tượng, đã đăng ký cư trú tại thành phố Anjo tại thời điểm 1 tháng 5**

Chúng tôi sẽ gửi phiếu quà tặng vào tháng 7, qua dịch vụ giao hàng Yu-Pack

②Những người cần nộp đơn đăng ký

⇒**Áp dụng cho các gia đình đã đăng ký cư trú sau ngày 2 tháng 5 năm**

2021 có trẻ em mới sinh hoặc từ nơi khác chuyển đến Thành phố Anjo.
Đơn đăng ký sẽ được phát tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Thành phố và trên trang web chính thức của thành phố
Sau khi nhận được và xác nhận đơn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi phiếu quà tặng qua dịch vụ giao hàng Yu-Pack
※Hạn nộp hồ sơ : Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Dấu bưu điện hợp lệ)

※Nếu quá thời hạn nhận Yu-Pack mà bạn vẫn chưa nhận được phiếu quà tặng. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Thương mại và Công nghiệp Thành phố Anjo trước Thứ 2, ngày 31 tháng 1 năm 2022.

Nếu bạn không liên hệ, Chúng tôi sẽ không thể trao phiếu quà tặng

Q & A

Câu hỏi 1 : Nếu chuyển ra khỏi Thành phố Anjo sau ngày 2 tháng 5 năm 2021,
Có thể nhận được phiếu giảm giá không?

Câu trả lời 1 : Những người đã chuyển ra khỏi Thành phố Anjo trước ngày
gửi phiếu quà tặng sẽ không nhận được phiếu quà tặng.

Câu hỏi 2 : Phiếu quà tặng sẽ được gửi đến đâu?

Câu trả lời 2 : Gửi cho chủ hộ gia đình có trẻ em là đối tượng được nhận

Câu hỏi 3 : Tôi nên làm gì nếu không muốn nhận phiếu quà tặng?

Câu trả lời 3 :

Những người không cần nộp đơn đăng ký

⇒Vui lòng gửi Thông báo về việc từ chối nhận cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Thành phố trước thứ sáu, ngày 18 tháng 6. (Phải đến)

Những người cần nộp đơn đăng ký

⇒Nếu bạn không nộp đơn, chúng tôi sẽ không gửi.

Câu hỏi 4 : Nếu tôi đang đi lánh nạn với con tôi do DV (bạo lực gia đình),
thì có phải tôi sẽ không nhận được phiếu quà tặng hay không?

Câu trả lời 4 :

- Đang đi lánh nạn cùng với con trong độ tuổi là đối tượng nhận trợ cấp của Thành Phố vì lý do bạo lực gia đình
- Đáp ứng các yêu cầu nhất định

Mọi người có thể nhận phiếu quà tặng bằng cách gửi đơn đăng ký đến

Thành phố.

Nếu có thể, vui lòng liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp
Thành phố.

Thông tin liên hệ:

Phòng Môi trường Công nghiệp Bộ phận Thương mại và Công nghiệp

Bộ phận Du lịch Thương mại Thành phố Anjo

〒446-8501 安城市桜町1 8 番 2 3 号

T E L : 0566-71-2235 (8 : 30~17 : 15 Không bao gồm: Thứ 7, chủ nhật và
các ngày Lễ, ngày Tết)